

THỂ THAO THÀNH TÍCH CAO VIỆT NAM TRÊN ĐẤU TRƯỜNG QUỐC TẾ LUÔN NHẬN ĐƯỢC SỰ ĐỘNG VIÊN SÂU SẮC CỦA BÁC HỒ

Trương Quốc Uyên*

Sinh thời, Bác Hồ vinh danh thể thao Việt Nam dành được thành tích tốt đẹp trên đấu trường quốc tế. Những lời vinh danh của Người luôn động viên mạnh mẽ các thể hệ vận động viên Việt Nam thi đấu thành công trên đấu trường thể thao quốc tế với tinh thần phấn khởi “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng!”

Bác Hồ rất quan tâm tới sự nghiệp phát triển thể dục thể thao (TDTT) nói chung, Thể thao thành tích cao nói riêng của nước nhà. Người đã từng theo dõi trên báo chí và đài phát thanh các cuộc thi đấu thể thao quốc tế có vận động viên (VĐV) Việt Nam tham dự. Bác Hồ rất vui và vinh danh các VĐV nước ta dành được thành tích tốt đẹp tại các đấu trường thể thao này.

Bác Hồ vinh danh tất cả vận động viên thể thao Việt Nam thi đấu thành công tại Đại hội GANEFO Châu Á lần thứ nhất: Đại hội GANEFO - Đại hội thể thao của các lực lượng mới trỗi dậy ở Châu Á, được tổ chức vào hai tuần đầu tháng 12 năm 1966 tại Phnom Penh, Campuchia. Bác Hồ gửi thư chúc mừng Đại hội này. Trong thư Người viết: “*Đây là cuộc gặp gỡ lớn để các lực lượng mới trỗi dậy ở Châu Á tỏ rõ cho toàn thế giới thấy khả năng phong phú của mình trong lĩnh vực thể thao. Đây cũng là một dịp để nhân dân Châu Á tỏ rõ quyết tâm đoàn kết chiến đấu chống chủ nghĩa đế quốc và chủ nghĩa thực dân đứng đầu là đế quốc Mỹ và đấu tranh cho hòa bình và độc lập dân tộc*”.

Đại hội GANEFO Châu Á lần thứ nhất tổ chức trong tình hình đế quốc Mỹ tiến hành “Chiến lược chiến tranh cục bộ” ở miền Nam với chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân ở miền Bắc nước ta. Quân và dân cả nước Việt Nam dù rất gian khổ vẫn kiên quyết chống lại chúng. Trong bối cảnh đất nước như vậy, vào đầu tháng 12 năm 1966, Bác Hồ và Chính phủ ta vẫn quyết định cử Đoàn thể thao tham dự Đại hội GANEFO Châu Á lần thứ nhất tổ chức ở Phnom penh, vương quốc Campuchia. Đó là sự

quan tâm rất sâu sắc của Bác Hồ và Chính phủ đối với thể thao thành tích cao Việt Nam và đấu trường GANEFO Châu Á.

Đoàn thể thao Việt Nam dành được kết quả khả quan tại Đại hội GANEFO. Sau khi trở về nước, Đoàn được Bác Hồ và Thủ tướng Phạm Văn Đồng tiếp tại Phủ Chủ tịch, Hà Nội. Trong buổi tiếp này Bác Hồ rất vui mừng, Người vinh danh: “*Tất cả các cháu vận động viên dành được huy chương, nhiều cháu dành được huy chương vàng, thế là tốt đẹp!*”, “*Các cháu đã có nhiều cố gắng, hãy phát huy hơn nữa, xứng đáng là những vận động viên của dân tộc Việt Nam anh hùng!*”. Bác Hồ mong rằng Thể thao thành tích cao Việt Nam không ngừng phấn đấu ngày càng dành được những thành tích tốt đẹp trên các đấu trường quốc tế, nhất là đấu trường quốc tế lớn: “*Phong trào và thành tích thể thao của thế giới phát triển mạnh, Việt Nam ta hãy cố gắng tiến kịp*”. Có như vậy, như Người đã định hướng: “*Sánh vai với các cường quốc năm Châu*”, “*Dành vinh quang cho dân tộc Việt Nam về mặt thể thao*”.

Thể thao thành tích cao Việt Nam, các thế hệ VĐV nước ta mãi mãi ghi nhớ những lời vinh danh, động viên sâu sắc của Bác Hồ. Khí thế tập luyện và thi đấu của các thế hệ VĐV nước ta ngày càng mạnh mẽ, không ngừng dành được thành tích tốt đẹp trên đấu trường quốc tế, với tinh thần phấn khởi “*Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng!*”. Hầu hết các đấu trường quốc tế, Thể thao thành tích cao Việt Nam đều tham dự. Rất nhiều VĐV dành được thành tích tốt đẹp trên các đấu trường khu vực, châu lục và thế

*Nhà nghiên cứu Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

giới. Nổi bật là những đội Bóng đá, những VĐV thi đấu thành công nhờ có nhiều động lực, trong đó những lời động viên sâu sắc của Bác Hồ đã tác động mạnh mẽ đến ý chí tập luyện và thi đấu của họ, cụ thể như sau:

Thể thao thành tích cao Việt Nam tham dự các đấu trường quốc tế dành được thành tích tốt đẹp.

Đấu trường thể thao khu vực: Năm 2003, nước ta tổ chức thành công Sea Games 22. Tại đấu trường thể thao này, ngày đầu tiên (ngày 6 tháng 12), nữ võ sĩ Judo Văn Ngọc Tú và hai nam võ sĩ Judo là Nguyễn Văn Sơn, Trần Văn Đoạt đều dành được Huy chương Vàng. Cả ba võ sĩ này trong niềm vui vô hạn, tay cầm cờ đỏ sao vàng, ôm ảnh Bác Hồ, chạy quanh sân, cất vang tiếng ca: *“Bác Hồ cùng chúng cháu trong ngày vui đại thắng”*. Lời động viên của Bác Hồ hãy *“Dành vinh quang cho dân tộc về mặt thể thao”*, ba võ sĩ được tăng thêm sức mạnh, dành được thành tích tốt đẹp trên đấu trường. Các ngày thi đấu tiếp theo, nhiều VĐV Việt Nam noi gương ba võ sĩ này thi đấu rất thành công. Kết thúc đấu trường Sea Games 22, Đoàn thể thao Việt Nam xếp thứ nhất trong tổng số 11 đoàn thể thao các nước tham dự.

Tại Sea Games 30 năm 2019 ở Philippines, VĐV Nguyễn Thị Ánh Viên dành được 6 Huy chương Vàng và 2 Huy chương Bạc ở môn Bơi. Nguyễn Thị Ánh Viên trở thành VĐV xuất sắc số 1 của Đại hội này. Giành được thành tích tốt đẹp như vậy Nguyễn Thị Ánh Viên đã thực hiện lời động viên của Bác Hồ các cháu hãy cố gắng trong tập luyện và thi đấu *“Xứng đáng là VĐV của dân tộc Việt Nam anh hùng!”*. Kinh ngữ số 1 của Singapore đánh giá Nguyễn Thị Ánh Viên: *“Ánh Viên có một trái tim thép, tinh thần thi đấu vô cùng tuyệt vời!”*. Các tờ báo của Singapore đặt cho VĐV Nguyễn Thị Ánh Viên biệt danh *“Cô gái thép”*.

Đấu trường thể thao Châu Á: Năm 2006 ADIAD 15 tổ chức ở Qatar, có nhiều môn thể thao, trong đó môn Bóng đá diễn ra rất sôi nổi. Một trận thi đấu Bóng đá nam giữa đội Olympic Việt Nam và đội Olympic Bangladesh diễn ra trên một sân vận động lớn của Qatar. Trên khán đài B có khoảng 1000 cổ động viên Việt Nam là cán bộ, công nhân nước ta đang công tác và

lao động ở Qatar, sôi nổi cổ vũ đội bóng đá nước nhà bằng lời ca *“Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”* vang lên trong và sau khi kết thúc trận đấu. Đội bóng đá Olympic Việt Nam đã thắng đội Bangladesh 5 - 0.

Tại đấu trường ADIAD 16, năm 2016, trên sân vận động Quảng Châu, Trung Quốc diễn ra trận đấu bóng đá nam giữa Đội tuyển Việt Nam và Đội tuyển Singapore. Kết thúc trận đấu, Đội tuyển Việt Nam thắng Đội tuyển Singapore 1 - 0. Cổ động viên Việt Nam ở sân vận động Quảng Châu giương cao cờ đỏ sao vàng, cất vang lời ca: *“Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”*, nhân dân ta ở trong nước tỏa ra bên Hồ Gươm và trên đường Lý Thái Tổ, đường Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội hò reo, đồng thanh cất lên lời ca: *“Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”*.

Đại hội thể thao bãi biển Châu Á lần thứ 5 do Việt Nam tổ chức tại Đà Nẵng từ ngày 24 tháng 9 đến ngày 3 tháng 10 năm 2016 có các môn thi đấu như: Bơi đường dài, Bóng chuyền, Bóng đá, Bóng ném, Bóng rổ, Bóng gỗ, Cầu lông, Du thuyền, Lướt ván buồm, Đua thuyền rồng, Thể dục thể hình... Những môn thể thao này đều diễn ra ở bãi biển, tương đối phức tạp. Kết thúc Đại hội, Đoàn thể thao Việt Nam xếp số 1 trên 41 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự, Đoàn thể thao Thái Lan thứ hai, Đoàn thể thao Trung Quốc thứ ba. Hầu hết các VĐV Việt Nam thi đấu các nội dung đều giành được thành tích tốt đẹp. Họ rất phấn khởi: *“Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”*.

Vận động viên Bắn súng Trần Oanh, tại Đại hội GANEFO Châu Á lần thứ nhất vào cuối năm 1966 dành được Huy chương Vàng môn Súng ngắn bắn chậm, được Bác Hồ trực tiếp vinh danh, động viên *“Giành vinh quang cho dân tộc về mặt thể thao”*. Năm 1967, VĐV Trần Oanh thực hiện lời động viên của Bác Hồ đã phát huy năng lực của mình đạt giải nhất, phá kỷ lục Châu Á ở môn Súng ngắn bắn chậm. Năm 2000, Trần Oanh được Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) công nhận là VĐV xuất sắc nhất thế kỷ XX của Việt Nam.

Đấu trường thể thao thế giới: Tại buổi tiếp Đoàn thể thao Việt Nam tham dự Đại hội GANEFO Châu Á lần thứ nhất, Bác Hồ động

LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN THỂ DỤC THỂ THAO

viên: *“Phong trào và thành tích thể thao của thế giới phát triển mạnh, Việt Nam ta hãy cố gắng tiến kịp”*. Có như vậy Việt Nam sẽ *“Sánh vai với các cường quốc năm Châu”* trên lĩnh vực Thể thao thành tích cao. Lời động viên của Bác Hồ là một động lực mạnh mẽ đưa Thể thao thành tích cao của nước ta không ngừng tiến lên. Sự nghiệp phát triển TDTT quần chúng được đẩy mạnh, làm nền tảng rộng lớn cho lĩnh vực Thể thao thành tích cao giàu tiềm năng VDV. Công tác tuyển chọn và đào tạo lực lượng VDV các môn thể thao thành tích cao ngày càng phong phú, chất lượng tốt. Việt Nam đã có một số VDV thực hiện những lời động viên của Bác Hồ, đã phấn đấu giành được những thành tích tốt đẹp trên đấu trường thể thao thế giới, nổi bật là những VDV sau đây:

Vận động viên Taekwondo Trần Hiếu Ngân, tại Đại hội Olympic mùa hè năm 2020 ở Sydney, Úc, giành được Huy chương Bạc hạng cân 57kg. Đây là lần đầu tiên Thể thao thành tích cao Việt nam đạt được huy chương trên đấu trường Olympic, giúp Đoàn thể thao nước ta xếp thứ 64 trên 199 đoàn thể thao của các nước tham dự Đại hội. Bạn bè quốc tế đánh giá thành tích của VDV Trần Hiếu Ngân: *“Đó là chiến thắng của tinh thần và ý chí Việt Nam”*. Tinh thần và ý chí của VDV Trần Hiếu Ngân từ lời động viên của Bác Hồ: *Cố gắng trong tập luyện, quyết tâm trong thi đấu giành được thành tích tốt đẹp trên đấu trường thế giới “Xứng đáng là vận động viên của dân tộc Việt Nam anh hùng”*.

Tại Olympic mùa hè lần thứ 29 tổ chức ở Bắc Kinh, Trung Quốc từ ngày 8 đến ngày 24 tháng 8 năm 2008, VDV cử tạ Hoàng Anh Tuấn giành được Huy chương Bạc. Tấm huy chương này đã giúp Đoàn thể thao Việt Nam xếp thứ 70 trong tổng số 204 đoàn thể thao của các quốc gia tham dự Thế vận hội. Hoàng Anh Tuấn là một trong những VDV tiêu biểu của Việt Nam thực hiện ý nguyện của Bác Hồ *“Dành vinh quang cho dân tộc Việt Nam về mặt thể thao”*.

Vận động viên môn Pencak Silat Lê Thị Hồng Ngoan, ngoài các Huy chương Vàng giành được tại các đấu trường thể thao khu vực, đấu trường Châu Á, Hồng Ngoan đã ba lần vô địch thế giới môn Pencak Silat vào những năm 2002, 2004, 2007. Trả lời phỏng vấn của phóng

viên Đài tiếng nói Việt Nam về câu hỏi nguyên nhân nào Hồng Ngoan đạt được những thành tích tốt đẹp, ba lần vô địch thế giới môn Pencak Silat, Ngoan trả lời có nhiều nguyên nhân quan trọng, trong đó thực hiện lời động viên của Bác Hồ rằng, các cháu hãy cố gắng thi đấu giành được thành tích tốt đẹp *“Xứng đáng là vận động viên của dân tộc Việt Nam anh hùng”*. Kết thúc sự nghiệp VDV, Lê Thị Hồng Ngoan vào học Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh với ý nguyện: Học xong sẽ về Đà Nẵng làm huấn luyện viên đào tạo VDV môn Pencak Silat, trong đó dạy bảo các em thực hiện những lời động viên của Bác Hồ về thể thao thành tích cao Việt Nam.

Vận động viên bắn súng Hoàng Xuân Vinh giành được Huy chương Vàng nội dung Súng ngắn hơi 10 mét nam, phá kỷ lục thế giới và Huy chương Bạc 50 mét Súng ngắn nam tại đấu trường Olympic vào tháng 8 năm 2016, tổ chức ở Rio de Janeiro, Brasil. Hoàng Xuân Vinh được xác nhận là VDV bắn súng ngắn số 1 của thế giới. Đài BBC ca ngợi Hoàng Xuân Vinh như sau: *“Hoàng Xuân Vinh xứng đáng là huyền thoại, giúp Việt Nam có tên trên bảng vàng Olympic”*. Các hãng thông tin như AFP, Reuter, Tân Hoa xã đều đánh giá cao: *“Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đã mở ra một chương mới cho Thể thao Việt Nam”*. Hoàng Xuân Vinh tâm sự, giành được thành tích tốt đẹp như vậy bởi nhân tố: *“Tôi luôn hướng về Tổ quốc, tinh thần dân tộc luôn ở trong tôi, thúc giục tôi phải chiến thắng. Khi đó con người tôi được hun đúc ý chí rất cao”*. Tâm sự này của VDV Hoàng Xuân Vinh phản ánh ý nghĩa sâu sắc của những lời động viên của Bác Hồ đối với VDV Việt Nam quyết tâm thi đấu thành công trên đấu trường thể thao quốc tế.

Vận động viên Thể thao thành tích cao Việt Nam luôn được những lời động viên của Bác Hồ quyết chí trong tập luyện và thi đấu thành công tốt đẹp trên đấu trường thể thao quốc tế. Người đã đi xa nhưng vẫn *“Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”* của các thế hệ VDV Việt Nam trên đấu trường thể thao khu vực, châu lục và thế giới.